
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 5/๒๕๖4 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมรมิ 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

4. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

6. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

7. อาจารยพัฒนนิทร ศุขโรจน  กรรมการ   

8. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ 

9. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

10. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

11. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

12. นายภาสกร แหงศักดิ์ศร ี กรรมการ 

13. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ 

14. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

15. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

16. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

18. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

- 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกัลยกร สุสงิโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับนี้แลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2564 วันท่ี 8 กันยายน 2564 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ท่ี 5/๒๕๖4 วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 



 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.0๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ความคืบหนาเรื่องการแกไขเงินเดอืนเหลื่อมล้ํา รอยละ 8 ของขาราชการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา และความคืบหนาการจัดทํา พ.ร.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหนาเรื่องการแกไขเงินเดือนเหลื่อมล้ํา รอยละ 8 ของขาราชการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา และความคืบหนาการจัดทํา พ.ร.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย โดยในวันพุธที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น ประธาน ทปสท. และ ผศ.วิริยะ ศิริชานนท ที่ปรึกษา 

ทปสท. ไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่องความคืบหนา

ปญหาความเหลื่อมล้ําของเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอยละ ๘ และเรื่อง

สืบเนื่องอื่นๆ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๓๐๔ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา มติที่ประชุม

คณะกรรมาธิการการศึกษาจะทําหนังสือติดตามความคืบหนาเรื่องการแกไขเงินเดือนเหลื่อมล้ํา      

รอยละ 8 และความคืบหนาการจัดทํา พ.ร.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อยางเปนทางการตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับปรญิญากิตตมิศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอช่ือบุคคลผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 

2563 ซึ่งทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดนําสงประกาศคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญา

กิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑการเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง สภาคณาจารยและ

ขาราชการ เปนองคกรที่มีสิทธิเสนอช่ือได โดยหากกรรมการทานใดสนใจเสนอช่ือ สามารถเสนอเขา    

ที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการมีมติรวมกันเสนอช่ือถึงเลขานุการคณะกรรมการฯ ตั้งแตวันที่ 

12 กรกฎาคม – 20 สงิหาคม 2564 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2564 วันท่ี 16 มถุินายน 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 4/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 

2564 เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ

ประชุม  
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.๑ ความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบยีบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย 
 

 ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน  นทีประสิทธิพร ประธานอนุกรรมการการศึกษา ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 

4/2564 เมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 2564 เห็นควรมอีนุกรรมการชุดหลักที่ศกึษาขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศ 

นั้น จึงขอแจงความคืบหนาในการดําเนินการศึกษาวางขอบเขต และประเด็นการศึกษาใหทราบ โดยไดแบง

การศกึษา ระเบยีบ ประกาศมหาวิทยาลัย เปน 4 ฝายหลัก โดยใหผูที่มีความถนัดในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

ฝายนั้นๆ หาขอมูลเพิ่มเติมในแตละฝายที่แบงไป แลวนํามาเสนออนุกรรมการฯ พิจารณาเลือกประเด็น         

ที่เห็นวาจําเปนตองนํามาแกไขเรงดวน ไดแก 

  1) ดานกฎระเบยีบงานบุคคล การเขาสูตําแหนง การเลื่อนขัน้ - นายภาสกร  แหงศักดิ์ศร ี 

  2) ดานการเงินการคลัง การเบกิจาย เงินเดอืน ภาษ ีสวัสดกิาร - นายธนโชค  สันตสวัสดิ ์ 

  3) ดานวชิาการ อาจารย นักศกึษา - ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค 

  4) ดานการบรหิารทั่วไป การจัดตัง้หนวยงาน หัวหนาหนวยงาน -  นายอุดมศักดิ์  ปญญาอนิทร 

 เบื้องตนคณะอนุกรรมการไดมกีารกลาวถึงประเด็นนี่นาสนใจ ดังนี้ 

1) ประเด็นเรื่องการเบิกจายคารักษาพยาบาล ซึ่งมีกรณีที่บุคลากรยื่นขอเบิกหลายคน

แตไมสามารถเบิกไดทุกคนเนื่องจากมีกฎเกณฑเงื่อนไขตางๆ จึงเปนประเด็นวาเหตุใดบางที่ทําใหไม

สามารถเบิกได ควรมีขอช้ีแจงวาอยางไรจึงเบิกได ผูที่ใหบริการในสวนนี้ควรมีเอกสารที่ช้ีแจงเงื่อนไข

ตางๆ ไว 
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2) คณะอนุกรรมการฯ อยูระหวางการศึกษากฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหเขาใจเพิ่ม

มากขึ้น ประกอบกับประสบการณที่พบเจอเพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติที่จะทําใหการเบิกจาย

เปนไปตามกฎระเบยีบและสามารถเบกิจายได 

3) ระเบียบเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงในปจจุบัน หากทําตามระเบียบสามารถทําได

แนนอน แตทัง้นี้จะศกึษาเกี่ยวกับรายละเอยีดปลกียอยภายในอกีครัง้ 

4) คณะอนุกรรมการฯ จะทําการรวบรวมกฎหมายที่ไมเปนธรรม และกฎหมายที่ไมไดมี

การปรับปรุงใหเหมาะสมกับปจจุบัน นํามาพจิารณาศกึษาและเลอืกประเด็นจาก 4 เรื่องหลักที่มปีญหา

มากที่สุดนํามาพจิารณาลงรายละเอยีดการศกึษาและหาแนวทางแกไขตามลําดับ 
 

ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการฝากประธานอนุกรรมการฯ กําหนดระยะเวลา

การดําเนินการศึกษากฎระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย วาศึกษาเรื่องใดมีกระบวนการศึกษาภายใน

กําหนดถึงเมื่อไหร โดยแยกประเด็นทั้งขอดี และขอเสีย ขอจํากัด ณ ปจจุบันอยางไร และกําหนดแนว

ทางการแกไข ซึ่งสามารถนําไปสูการจัดทําโพลสํารวจไดตอไป 

2) กรณีคารักษาพยาบาล แนวปฏิบัติยังไมมีความชัดเจน และเปนเงินงบประมาณ

แผนดินซึ่งยึดตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงทําใหแมวาที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีมติเห็นชอบใหเบิกจายได แตเมื่อขัน้ตอนการเบกิจายจริงที่กอง

คลังเปนผูตรวจเอกสารการเบิกในกรณีที่ไมตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังจึงไมสามารถเบิกได    

ซึ่งทางประธานสภาคณาจารยและขาราชการเคยไดเสนอใหยุบเลิกการเบิกจายสวัสดิการคา

รักษาพยาบาลในรูปแบบนี้ โดยเสนอวาควรนําไปจัดทําในรูปแบบการประกันสุขภาพกลุม ทั้งนี้อยาก

เอาประเด็นตางๆ รวมถึงขอคิดเห็นที่ไดจากการสํารวจบุคลากรรวบรวมเพื่อนํามาศึกษาเสนอแนว

ทางแกไขตอไป ในสวนของกองบรหิารงานบุคคลก็ควรมีแนวปฏบิัตทิี่ชัดเจนวาสิ่งใดปฏบิัตไิดหรอืไมได 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย และคณะอนุกรรมการฯ ดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

 

3.2 การจัดทําโพลสํารวจ เรื่อง การสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนง 
   
อาจารย ดร.สุดารัตน  แสงแกว ประธานอนุกรรมการจัดทําโพล นําเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ

จัดทําโพลสํารวจ เรื่อง การสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนง สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและ

ขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เห็นควรจัดทําโพลเกี่ยวกับการ

จัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสุนน คณะอนุกรรมการจัดทําโพล      

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ท่ี 5/๒๕๖4 วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 



 

ไดจัดทํารางโพลสํารวจ เรื่อง การสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนง นําเสนอกรรมการเพื่อ

พจิารณา ซึ่งรางโพลสํารวจดังกลาวจะนําไปปรับทําในรูปแบบการสอบถามทางระบบออนไลนตอไป      ซึ่ง

ทางคณะอนุกรรมการฯ ไดเริ่มทดสอบตอบแบบสํารวจเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสํารวจใน

เบื้องตนบางแลว ซึ่งในสวนของสายวชิาการอยูระหวางศกึษาเพิ่มเตมิจากการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ของ

กองบรหิารงานบุคคลที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 สงิหาคม 2564 
 

ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ช่ือเรื่องใหเพิ่มเติมเปน การสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงของพนักงาน

มหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 

2) ชองทางการติดตอสําหรับขอมูลเพิ่มเติมใหปรับแกเปนเบอรโทรศัพทของสํานักงาน

สภาคณาจารยและขาราชการ 

3) สวนที่ 1 ปรับแกดังนี้ 

3.1) ปรับเปลี่ยนขอความวา “ผลงานทางวชิาการ”  

เปน “ผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น” 

3.2) ในขอคําถามปจจัยที่อาจสงผลตอการเขาสูตําแหนงในสวนของหนวยงาน 

ควรใชคําวา “หนวยงาน” ขึ้นตนแทนคําวา “ทาน” 

4) สวนที่ 2 ปรับแกดังนี้ 

4.1) ปรับเปลี่ยนขอความวา “ระดับความเห็นดวย” 

  เปน “ระดับความคดิเห็น” 

4.2) ปรับเปลี่ยนขอความวา “คาน้ําหนัก” 

  เปน “ความสําคัญ” 

4.3) เปลี่ยนจาก 1 = สําคัญนอยที่สุด เปน 1 = สําคัญมากที่สุด   

5) สวนที่ 3 ปรับแกดังนี้ 

5.1) ขอ 6 ยอย “กรุณาระบุตําแหนงปจจุบันของทาน” เปนขอคําถามซ้ํากับขอ 1 

ยอย “กรุณาระบุตําแหนงของทาน” แตมรีายละเอยีดมากกวา ใหนําขอ 6 ยอย 

ยกมาแทนขอ 1 ยอย 

5.2) ขอ 2 ยอย หนวยงานที่สังกัดมีมากกวาที่ระบุไว ใหเพิ่มเติมใหครบถวน หรือ

เพิ่มขอใหระบุ อื่นๆ .... 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบโพลสํารวจดังกลาวโดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ท่ี 5/๒๕๖4 วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 



 

3.3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย ขาราชการ และบุคลากร

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ 2564 
 

อาจารย ดร.กันยารัตน  รินศรี ผูจัดทําโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย ขาราชการ และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2564 หารือที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย ขาราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ 2564 สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564      

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เห็นควรมอบ อาจารย ดร.กันยารัตน  รินศรี เปนผูรับผิดชอบหลักใน

การจัดประชุมสัมมนา และเขียนโครงการนํามาเสนอเพื่อพิจารณา ในการนี้ไดจัดทํารางโครงการ

ประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับพลันดานเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) เรยีบรอยแลวนําเสนอที่ประชุมรวมกันพจิารณา 
 

ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) กลุมเปาหมายในชวงเวลานี้ จะสามารถประชาสัมพันธใหคนเขารวมประชุมไดตาม

เปาหมายหรอืไม หากยังคงกจิกรรมจัดในชวงเวลาที่ระบุตองชวยกันประชาสัมพันธ โดยเปนการประชุม

ออนไลน ซึ่งหากมีการแจกใบเกียรติบัตรนาจะมีคนสนใจเขารวมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนชวงที่

บุคลากรสวนใหญไมสามารถไปเขารวมการประชุมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดจากภายนอก ซึ่งตาม

เกณฑที่มหาวทิยาลัยระบุใหบุคลากรตองมกีารพัฒนาตนเอง 

2) การประชาสัมพันธควรมีการใหลงทะเบยีนลวงหนาเพื่อจะสามารถทราบจํานวนการ

เขารวมประชุมไดลวงหนาวาบรรลุตามจํานวนที่ตั้งไวหรือไม โดยในหนังสือประชาสัมพันธใหระบุแจง

จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละหนวยงานดวย 

3) ขอเพิ่มเตมิช่ือหัวขอโครงการประชุมสัมมนาใหมคีําวา “Thailand 4.0” 

4) การจัดประชุมสัมมนาออนไลนสามารถบันทึกไวสําหรับเผยแพรตอไป และอาจ

เผยแพรทาง Live ของเว็บไซต Facebook อกีดวย 

5) จัดทําเกยีรตบิัตร E-certificate ใหสําหรับผูที่เขารวมประชุมและตอบแบบประเมนิ 

6) กําหนดการจัดประชุมเปนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ฝายเจาหนาที่ประจํา

สํานักงานใหจัดทําเรื่องขอขยายระยะเวลาเบิกจายดวย และใหมีแผนสํารองเนื่องจากอาจไมทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

7) มอบ อาจารย ดร.กันยารัตน  รินศรี เตรียมคณะทํางานฝายตางๆ ในการดําเนินการ

จัดการประชุมสัมมนาฯ และหนาที่ของฝายตางๆ 

8) ควรมกีารประชุมเตรียมการจัดเพื่อซักซอมกระบวนการดําเนนิการและความคืบหนา

เปนระยะๆ 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบโครงการประชุมสัมมนาดังกลาว และดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ท่ี 5/๒๕๖4 วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 



 

3.4 การจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ  

  ประจําปงบประมาณ 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2564 สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 

4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ไดรวมกันพิจารณาการจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดทํา

แผนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 ที่ประชุมรวมกัน

พิจารณาและมีขอสรุปวาควรปรับแผนไปในพื้นที่ปลอดภัย และปรับลดระยะเวลาการเดินทางไปศึกษา

ดูงานเนื่องจากเปดภาคการศกึษาแลว อกีทัง้เมื่อพจิารณาตามสถานการณความเสี่ยงปจจุบัน โดยมอบ

ทางทีมเลขาศึกษาปรับแผน นั้น เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid – 19) เพิ่มขึ้นสูงอยางตอเนื่องและมปีระกาศของจังหวัดที่เกี่ยวของไมสามารถคาดการณกําหนด

จัดกิจกรรมไดในระยะเวลาภายในปงบประมาณ จึงขอเสนอกรรมการพิจารณางดเวนการจัดโครงการ

ศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 อีกทั้งใกลระยะที่ทาง

มหาวิทยาลัยกําหนดการเบิกจาย จึงขอเสนอกรรมการพิจารณาคืนงบประมาณในสวนนี้ใหกับทาง

มหาวทิยาลัย 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหงดเวนการจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2564 และคนืงบประมาณในสวนนี้ใหกับทางมหาวทิยาลัย 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

- ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 การประสานงานดําเนินการเลอืกคณาจารยประจําเปนกรรมการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  

แทนตําแหนงท่ีวาง (คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและวทิยาลัยแมฮองสอน) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับการประสานงานดําเนินการเลือกคณาจารยประจําเปน

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแทนตําแหนงที่วาง (คณะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ท่ี 5/๒๕๖4 วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม ๒๕๖4 

 



 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและวทิยาลัยแมฮองสอน) สบืเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ  ใน

คราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยไดรวมกันพิจารณาใหประสาน

มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกคณาจารยประจําเปนกรรมการใหมอีกครั้ง โดยแทนตําแหนงที่วางจาก

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและวทิยาลยัแมฮองสอน และในขณะนี้ทางมหาวทิยาลัยไดดําเนินการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว ซึ่งมีกําหนดการรับสมัครถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 จึง

เสนอกรรมการเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 การฉดีวัคซีนปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
 

อาจารย ดร.กันยารัตน  รินศรี นําเสนอที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เนื่องจากไดรับการสอบถามเกี่ยวกับวัคซีนที่

ทางองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรรวัคซนี Moderna มา มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับวัคซนี

ในสวนนี้หรอืไม สมาชิกครอบครัวสามารถขอใชสทิธริวมของมหาวทิยาลัยไดหรอืไม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงใหทราบ

เบื้องตนทางสํานักงานอธิการบดี โดยผูอํานวยการกองกลางเปนผูประสานงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

ใหกับบุคลากร และนักศกึษาของมหาวทิยาลัย และจะสอบถามเพื่อนํามาแจงใหทราบตอไป 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

6.2 ความคืบหนาการขยายเพดานเงินเดอืน 
 

นายอุดมศักดิ์ ปญญาอินทร นําเสนอที่ประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหนาการขยายเพดาน

เงนิเดอืนที่ทางมหาวทิยาลัยไดมอบคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลไปดําเนนิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงใหทราบ

เบื้องตนวาอยูระหวางดําเนนิการ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 
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6.3 ความคืบหนาการอุทธรณรองทุกข 
 

อาจารยวชิรนนท  แกวตาป นําเสนอที่ประชุมหารือเกี่ยวกับความคบืหนาการอุทธรณรองทุกข 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงใหทราบเบื้องตนวา

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) มีมติวามหาวิทยาลัยยังไมออกคําสั่ง

ทางปกครอง ซึ่งหมายความวายังไมมีคําสั่งใดใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลกระทบ คําพิพากษาของ

ศาลปกครองสูงสุดในกรณีดังกลาวไมเกี่ยวของกับพนักงานคนอื่น ถามหาวิทยาลัยยังไมไดสั่งหรือ

ดําเนนิการใดๆ พนักงานมหาวทิยาลัยมสีทิธิ์ดําเนนิการรักษาสทิธิ์ แตทัง้นี้ยังมกีรณทีี่ผูมสีวนไดสวนเสีย

เขารวมประชุมในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) สภามหาวิทยาลัย

จึงขอใหพจิารณาเรื่องดังกลาวใหม จึงยังไมมคีวามคบืหนาใดๆ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

6.4 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมรวมกันกําหนดการประชุม โดยเบื้องตนไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุก

วันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งในการประชุมครั้งตอไป คือวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 แตเนื่องจากที่ประชุม

ไดมมีตใิหจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย ขาราชการ และบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2564 ในวันดังกลาว ดังนั้นการประชุมครัง้ตอไปจึงเปนวันที่ 8 กันยายน 2564 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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